

Nội dung bài viết

1. [5 mẫu bài văn Tả một loài hoa mà em thích nhất lớp 2](#)
 1. [Mẫu bài văn Tả một loài hoa mà em thích nhất lớp 2 số 1](#)
 2. [Văn mẫu lớp 2 Tả một loài hoa mà em thích nhất số 2](#)
 3. [Văn mẫu Tả một loài hoa mà em thích nhất lớp 2 số 3](#)
 4. [Bài văn mẫu lớp 2 Tả một loài hoa mà em thích nhất số 4](#)
 5. [Bài văn mẫu hay Tả một loài hoa mà em thích nhất lớp 2 số 5](#)

Tập làm văn lớp 2 **Tả một loài hoa mà em thích nhất** chọn lọc hay nhất giúp các em học sinh tích lũy vốn từ, hoàn thiện kỹ năng viết bài văn miêu tả của mình một cách hoàn thiện làm tiền đề để viết các bài tương tự một cách hiệu quả nhất.

5 mẫu bài văn Tả một loài hoa mà em thích nhất lớp 2

Dưới đây là một số mẫu bài văn **Tả một loài hoa mà em thích nhất** lớp 2 đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, hỗ trợ các em ôn tập. Mời thầy cô cùng các em học sinh cùng tham khảo dưới đây.

Mẫu bài văn Tả một loài hoa mà em thích nhất lớp 2 số 1

Trước sân nhà em có trồng một cây nhài. Đến mùa hoa nở, mùi hương tỏa ngát cả sân vườn.

Những bông hoa nhài khi còn là búp thì hình dáng như giọt nước, màu trắng tinh. Đỉnh trên đế hoa màu xanh nõn nà. Khi nở, bông hoa to chừng một trái nho, với rất nhiều cánh hoa xếp tầng tầng lớp lớp. Cánh hoa nhài trắng muốt, to chừng nửa cái móng tay. Minh hoa dày, sờ vào mềm mướt như là nhung vậy. Hoa nhài thường nở rất lâu. Mùi hoa thơm ngát, lan xa. Hoa thường nở thành từng chùm, khiến cả góc sân thêm xinh đẹp.

Em yêu quý cây hoa nhài lắm. Ngày nào em cũng dành thời gian tưới nước và ngắm hoa, để mong rằng cây sẽ nở thêm thật nhiều những bông hoa xinh xắn như thế nữa.

Văn mẫu lớp 2 Tả một loài hoa mà em thích nhất số 2

Trước sân nhà em có trồng một cây xoan lớn. Mấy hôm nay, cây nở hoa tím biếc, xinh đẹp vô cùng.

Hoa xoan nhỏ lắm, chỉ to như một đốt ngón tay thôi. Nhị hoa ở giữa nhô lên cao như cây trụ màu tím sẫm, xung quanh là năm cánh hoa nhỏ dài màu trắng. Hoa xoan luôn mọc thành từng chùm từng cụm lớn. Kết thành những đám mây bông bồng bênh trên ngọn cây. Mỗi khi có gió thổi qua, cánh hoa lại thi nhau rơi xuống, lả tả như là có mưa hoa. Thật là lãng mạn.

Em yêu hoa xoan lắm. Vì hoa xoan rất đẹp, nó biến cánh cổng nhà em trở thành một nơi nên thơ như xứ sở thần tiên.

Văn mẫu Tả một loài hoa mà em thích nhất lớp 2 số 3

Em thích nhất là những giỏ phong lan của ông trước hiên nhà. Hoa phong lan ông em trồng có màu trắng. Mỗi nhánh có khoảng từ 5 đến 7 bông hoa nhỏ nhỏ, giống như chuỗi hoa chuông vậy. Cánh hoa thuần dài, xếp cạnh nhau che chở ôm ấp nhụy hoa bên trong. Hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng rất dễ chịu. Hàng ngày, ông ngoại đều cầm một bình xịt nước nhỏ, tưới nước cho cây, nên hoa luôn luôn tươi đẹp. Em rất yêu quý loài hoa này.

Bài văn mẫu lớp 2 Tả một loài hoa mà em thích nhất số 4

Mỗi dịp Tết đến xuân về mọi người đều nô nức đi sắm sửa cho một ngày Tết thật đầm ấm và vui vẻ. Tết năm vừa rồi em cũng cùng bố đi chợ hoa, tự tay chọn một cây hoa mai. Đó là một cây mai dáng uốn lượn như dải đất hình chữ S đầy mềm mại mà thanh mảnh. Trên cành cây nhú lên những chiếc lá non, xanh mơn mớn đầy sức sống. Nổi bật nhất vẫn là những bông hoa mai xinh đẹp- biểu tượng cho ngày Tết miền Nam. Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào nhưng to hơn một xíu. Năm cánh hoa như năm cánh bướm vàng óng, nhỏ xinh, rung rinh giữa không khí se se lạnh của những ngày đầu xuân. Khi những cánh hoa bung nở hết mình đã để lộ ra chiếc nhụy hoa vàng tươi, tỏa hương thơm thoang thoảng thu hút bao loài ong bướm bay rập rờn. Cạnh đó lại có vài nụ hoa còn e ấp, chúm chím như nàng thiếu nữ chờ dịp tỏa sắc khoe hương. Hoa mai thật đẹp, một vẻ đẹp thanh tú mà quyến rũ. Em rất thích và yêu quý hoa mai bởi nó đã làm đẹp cho ngày Tết quê em.

Bài văn mẫu hay Tả một loài hoa mà em thích nhất lớp 2 số 5

Rực rỡ phô sắc vàng chói, bền bỉ chịu đựng cùng thời gian, những chậu cúc nở hoa từ cuối năm âm lịch vẫn giữ được sắc xuân đến tận cuối Giêng. Vô số cánh hoa thon thon, màu vàng, xếp khít đều nhau, dày lên từng lớp, xòe tròn chung quanh, ủ nhụy hoa màu vàng sậm ở giữa. Thân cúc mảnh nhưng cứng cáp, đỡ nụ hoa to bằng cái chén con, xòe phiến lá có răng tròn xanh biếc, tôn đóa hoa màu vàng rực. Thời tiết nào của bốn mùa trong năm, hoa cúc cũng thích hợp để vươn cành, đơm nụ. Vì thế, ngày nay người ta trồng hoa cúc quanh năm. Hoa cúc vừa sang vừa bình dị. Trong nhà, trong văn phòng, trong hội nghị, ở nơi tôn nghiêm chùa tháp, hoa đều làm cảnh trí sáng lên một nét trang trọng và ấm áp thân tình. Hoa cúc quả xứng danh là hoa quân tử.

►► **CLICK NGAY** vào nút **TẢI VỀ** dưới đây để tải về **Những bài văn mẫu: Tả một loài hoa mà em thích nhất lớp 2 chọn lọc hay nhất** file PDF hoàn toàn miễn phí.